

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย

พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : ได้องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียนอย่างยั่งยืน ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม และเชิงพาณิชย์

ประเด็นผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์	กลยุทธ์ที่	มาตรการ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่า	โครงการ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
					เป้าหมาย 2561			
> ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพยากรสินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ	(1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยกำกับและติดตามการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน สังคม (2) จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการตัดสินใจของคณะ (3) การสร้างความรู้ให้นักวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (4) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์ (5) สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยโดยจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรม (6) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ	1. จำนวนเงินทุนวิจัยที่อาจารย์ได้รับจัดสรรเฉลี่ยต่อคน	บาท/คน	50,000	7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ (และของมหาวิทยาลัย)	7.2 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร 7.3 จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม 7.4 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยปรับปรุงระบบการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการวิจัย	1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 2.คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
			2. ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	1			

ประเด็นผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์	กลยุทธ์ที่	มาตรการ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		ในการทำวิจัยแบบสหวิทยาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน						
	<b>กลยุทธ์ที่ 2</b> สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	(1) โครงการสร้างนักวิจัยใหม่/นักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษานักวิจัย (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ (3) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ	3. ร้อยละของอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย	ร้อยละ	80		7.1 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย	
> นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบายของรัฐ ชุมชนสังคม การศึกษา และเชิงพาณิชย์	<b>กลยุทธ์ที่ 3</b> ส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	(1) สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน (2) พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในประเทศและภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน (3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการทำวิจัยและนวัตกรรม ทาง การพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	4. ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	5		7.2 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร	
			5. จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน/เรื่อง	1			

ประเด็นผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์	กลยุทธ์ที่	มาตรการ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		(4) ส่งเสริมการสร้างโจทย์วิจัยร่วมกันกับชุมชน และสังคม เพื่อสร้างงานวิจัยที่สนองความต้องการที่แท้จริง (5) นำองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม การเรียนการสอน และเชิงพาณิชย์	6. ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคมและการเรียนการสอน	ร้อยละ	10	2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย	การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและ บริการวิชาการ (กิจกรรม 2.7 การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรม) 7.2 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร	
	กลยุทธ์ที่ 4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	(1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะ ให้เกิดการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (2) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในฐานะข้อมูลที่ได้	7. ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน (สกอ.2.3)	ร้อยละ	25	6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย	7.1 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 7.2 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร 7.3 จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม 7.4 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ปรับปรุงระบบการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการวิจัย	

ประเด็นผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์	กลยุทธ์ที่	มาตรการ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ (4) จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี						